



ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว)

ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยเรียงลำดับคะแนนที่สอบได้ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ว่า

๑. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะนำคะแนนสอบทั้ง ๓ ภาค มารวมกันแล้ว จัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

กรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ

๓. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี เว้นแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

๔. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใด ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คือ

๔.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

๔.๒ ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่กำหนด

๔.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

๔.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้

๕. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ก.ท. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ก็จะไม่มียกสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

๖. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ดให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถขอดูผลคะแนนสอบได้ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลนครปากเกร็ด

บันทึกแนบท้ายประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อรับการเป็น
พนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว)

ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ตามประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในลำดับที่กำหนดในบันทึกแนบท้ายประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อรับ การบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ในวันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปากเกร็ด โดยเริ่มปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามตำแหน่งและลำดับที่ ดังต่อไปนี้

ที่	ตำแหน่ง	ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ลำดับที่
	<u>พนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว)</u>	
๑	นักวิชาการเงินและบัญชี	๑
๒	นักวิชาการสาธารณสุข	๑

ทั้งนี้ ให้ผู้มารายงานตัวนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ ฉบับ มาในวันรายงานตัวดังกล่าวด้วย

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด

